

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Hầu hết đại biểu dự hội nghị phát biểu đều nhất trí với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy hoạch, xây dựng các công trình trên đồng thời đóng góp thêm ý kiến về quỹ đất, kiến trúc xây dựng, vị trí quy hoạch, phương án quy hoạch, giải phóng mặt bằng...

Phải biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất quy hoạch địa điểm xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng và điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo phương án đã được đề xuất

tại phường Hoàng Diệu. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Hoàng Diệu để cập nhật địa điểm của 2 công trình nêu trên. Thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu, đề xuất xây dựng khối nhà làm việc tập trung tại khu cơ quan hành chính, trước mắt hoàn tất thủ tục quy hoạch khu trung tâm hành chính để từng bước triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tiến hành giải phóng mặt bằng cho toàn khu cơ quan hành

chính tỉnh, vị trí xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng và sở chỉ huy Bộ đội

Biên phòng tỉnh với diện tích như đã đề xuất. Đồng ý điều chỉnh địa điểm đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuyển từ đường Hoàng Công Chất (phường Quang Trung) sang đường Nguyễn Tông Quai (phường Trần Lâm) và cho phép bố sung Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào quy mô đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương, địa điểm xây dựng Biểu tượng quê hương 5 tầng tại phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo lập dự án và xúc tiến

các bước đầu tư theo quy định.

Đối với việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hình thành khu bảo tồn này đồng thời giao nhiệm vụ quản lý rừng ngập mặn cho đơn vị quản lý trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở trao đổi, thỏa thuận giữa UBND tỉnh với các cơ quan có liên quan của trung ương. Về cơ chế bảo đảm cho Ban Quản lý, trước mắt sẽ bố trí nguồn ngân sách theo cơ chế, định mức phù hợp trên tinh thần chỉ chủ yếu cho bộ máy hoạt động. Về số lượng cán bộ sẽ cơ bản giữ nguyên số lượng cán bộ như hiện tại.

Tại kỳ họp ngày 3/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý điều động đồng chí Đỗ Quý Phương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Cựu thập đô tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

TỈNH SẼ NỔ LỰC CẢI THIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đến hoạt động của doanh nghiệp; thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực vận động và triển khai thực hiện tốt công tác tử thiện, an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền ủng hộ năm 2018 hơn 10 tỷ đồng, trong đó riêng dịp tết Nguyên đán 9 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp thành viên nêu lên những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới như: tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cam kết các chính sách mới

của trung ương, rà soát các chính sách hiện có của tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giải quyết thủ tục đầu tư và tư vấn cho doanh nghiệp; có kế hoạch xây dựng, bổ sung nguồn nhân lực nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn... Đại diện các sở, ngành phát biểu làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cần phân ánh kịp thời, chính xác những vấn đề bức xúc trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư; cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ

tục hành chính trên cơ sở đề xuất cụ thể của doanh nghiệp với tinh thần cải cách nhưng không buông lỏng quản lý...

Phải biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Về kiến nghị của Hiệp hội và các doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu cho tỉnh các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẽ nổ lực cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ một cách thực chất khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh một

số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai, chỉ đạo biệt là các lĩnh có chỉ số tiếp cận đạt đại cao; thành lập cầu lạc bộ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập; chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và hội doanh nghiệp các huyện, thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương thành lập các hội thành viên; chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên đề xuất cụ thể thủ tục cần cắt giảm, thời gian cụ thể để thực hiện các thủ tục hành chính làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời mong muốn có nhiều hoạt động gắn kết hơn, tạo ra kết quả chung cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

học tập kinh nghiệm tại các tỉnh có chỉ số PCI cao, đặc biệt là các tỉnh có chỉ số tiếp cận đạt đại cao; thành lập cầu lạc bộ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập; chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và hội doanh nghiệp các huyện, thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương thành lập các hội thành viên; chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên đề xuất cụ thể thủ tục cần cắt giảm, thời gian cụ thể để thực hiện các thủ tục hành chính làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời mong muốn có nhiều hoạt động gắn kết hơn, tạo ra kết quả chung cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

KHAI TRƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghê, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới.

Phải biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Liên minh Hợp

tác xã tỉnh, các HTX trong thời gian qua. Trong giai đoạn tới, để đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh xã hội, đồng chí yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của

UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã năm 2012. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ các thành viên về đào tạo nhân lực, quản lý kinh tế, phát triển thị trường, cũng cò, kiện toàn tổ chức, huy động vốn đầu tư phát triển. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia kinh tế tập thể.

Đối với các HTX và đơn vị thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh, không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức trong khu vực kinh tế tập thể; hướng dẫn phát triển kinh tế HTX của tỉnh; giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm của các thành viên...

Nhân dịp này, 14 tập thể và 26 cá nhân được

nhận kỷ niệm chương của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Các địa phương trên địa bàn huyện đã sử dụng 8.335 lít hóa chất và 2.100 tấn vôi bột để xử lý ô dịch, tiêu độc, khử trùng và vệ sinh môi trường.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung về diễn biến tình hình dịch bệnh, công tác rà soát, thống kê, phân loại dân lợn, công tác xử lý ô dịch, biện pháp tiêu hủy, giải pháp tiêu thụ đàn lợn đủ tiêu chuẩn trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, chủ động xây dựng kịch bản cho tình hướng dịch bệnh xảy ra trong thời gian dài.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh, tránh chủ quan, lơ là khiến dịch bệnh lây lan.

Làm tốt công tác điều tra, rà soát, thống kê số lượng đàn lợn ban đầu và số lợn tiêu hủy làm cơ sở phục vụ công tác hỗ trợ thiệt hại của người chăn nuôi, tránh việc lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi. Phát huy kinh nghiệm trong phòng, chống dịch tại các địa phương lâu ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Thường trực HBND tỉnh đã giám sát thực tế tại một số xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi, địa điểm chôn lấp tiêu hủy lợn trên địa bàn huyện Hưng Hà.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

Đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với sinh viên năm học 2018 - 2019.

Chương trình đối thoại với sinh viên được Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức thường niên nhằm tạo ra diễn đàn thông tin trực tiếp giữa Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu với sinh viên. Lần này, chương trình đối thoại dành riêng cho trên 200 sinh viên khóa 11, đang học năm thứ nhất tại Trường. Tại buổi đối thoại, nhiều câu hỏi về các lĩnh vực được chuyển

tới Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, trong đó những vấn đề được sinh viên quan tâm nhiều nhất là chương trình, kế hoạch đào tạo tín chỉ, học bổng, việc học lại; mức đóng học phí, chính sách miễn giảm học phí; công tác phục vụ hỗ trợ sinh viên; chương trình đào tạo ngoại ngữ và đào tạo kỹ năng; ngành học và cơ hội việc làm; các chương trình hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo giữa nhà trường và các cơ sở y tế... Các câu hỏi của sinh viên đều được Ban Giám hiệu tiếp thu, giải đáp trực tiếp trên tinh thần

thẳng thắn, trách nhiệm và cởi mở...

Kết thúc buổi đối thoại, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ghi nhận các câu hỏi, ý kiến của sinh viên. Đồng thời, khuyến khích các em tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy quy định và giám sát hoạt động của Trường. Trong quá trình học tập, nếu còn vướng mắc và đề xuất nguyện vọng hoặc có ý kiến đóng góp, các em tiếp tục phản ánh, nhà trường sẽ tiếp nhận, giải đáp.

HÀ DUNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

CHUYỂN MỤC ĐÍCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đối với những khu đất đã được UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch dân cư trước ngày 1/3/2019 thì được tiếp tục triển khai thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và bản đầu giá quyền sử dụng các khu đất này, bảo đảm thực sự hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và đúng đối tượng, mục đích theo quy định của pháp luật.

Những khu đất đang trong quá trình đề xuất quy hoạch dân cư, chưa được UBND tỉnh phê duyệt, nếu địa phương thực sự có nhu cầu về đất ở và cần nguồn lực cho đầu tư xây dựng NTM thì địa phương đó phải tiến hành rà soát, điều chỉnh lại để thực hiện theo hình thức quy hoạch các khu dân cư NTM kiểu mẫu theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thẩm định, hỗ trợ gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn

Sáng ngày 3/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) tỉnh phối hợp với Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Công ty Xăng dầu Phát đi thẩm định các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có NKT, TMC khó khăn.

Đoàn đã thẩm định 7 gia đình, đối tượng là NKT, TMC có hoàn cảnh khó khăn tại 7 huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến

Xương, Thái Thụy, Tiền Hải. Sau khi thẩm định, các gia đình đủ điều kiện sẽ được Công ty Xăng dầu Phát hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, đối tượng để sửa chữa nhà ở.

Đây là hoạt động tiếp

tục của chương trình “Trái

tim nhân ái” lần thứ II, có

ý nghĩa nhân văn sâu sắc,

góp phần giúp các gia

đình có NKT, TMC với bất

khó khăn, vươn lên trong

cuộc sống.

THU TRANG

Thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân, thật sự tôn vinh nhân dân làm chủ xã hội là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo cao cả và tinh cách mạng, tinh nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về sự gần bó mật thiết với dân, gần dân, trở thành một giá trị đạo đức, thành phong cách, lối sống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Ngay từ những năm tháng gian nan vất vả đi tìm đường cứu nước, Người đã nói rõ mục đích của mình là để giải quyết vấn đề dân tộc và dân chủ ở Việt Nam. Dân tộc là đầu tranh để giải phóng dân tộc, dân chủ là giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Tư tưởng dân chủ của Người được phát triển từng bước, khi Người khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Một nước dân chủ, theo quan điểm của Người là tất cả lợi ích, quyền hạn, quyền hành, trách nhiệm đều quy về nơi dân, đều ở nơi dân. “Nhân dân”, hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên trong lòng Người, cũng là tiếng chuông rung lên trong hàng triệu, hàng triệu trái tim của nhân dân Việt Nam. Ngay từ năm 1907, 1908, Người đã chứng kiến sức quật khởi vùng lên của nhân dân trong phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ. Từ “đồng bào” (chung một bọc) được Người dùng từ đây và trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Tư tưởng trọng dân được thể hiện không chỉ ở những trang sách lý luận bàn về dân, dân làm chủ, mà điểm chính yếu mà chúng ta thấy được là trong hoạt động thực tiễn của Người. Trong vòng 10 năm (1955 - 1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Bác Hồ đã thực hiện 700 lượt đi thăm các địa phương, đơn vị bộ đội... từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo để thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ, xem xét tình hình, kiểm tra công việc. Tính trung bình mỗi năm Bác đi xuống cơ sở 60 lượt. Trọng dân, Người đến với dân. Trọng dân, Người gần gũi với các cụ già, trẻ thơ, thăm hỏi ân cần những người dân lương thiện, lao động cần cù, một nắng hai sương, an ủi họ, tạo mọi điều kiện để họ có cơ hội sống tốt, sống khỏe, sống vì mình, vì người, vì cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của Đảng nằm trong mối quan hệ giữa Đảng với dân và dân với Đảng. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân, trong xã hội không có gì tốt đẹp, về vang bằng việc phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì tạo thành sức mạnh vô địch”.

Tư tưởng dân chủ là tư tưởng tiên bộ nhất của phương Tây thời cận, hiện đại. Hồ Chí Minh xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện tiếng nói của dân tộc là tiếng nói chung của nhân dân, các quyền của nhân dân, chính quyền thật sự của nhân dân.

Hồ Chí Minh nói nhiều đến lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước, cụ thể là với những người lãnh đạo, quản lý. Người cho rằng, muốn được dân tin Đảng, tin Nhà nước của mình, thì người lãnh đạo và quản lý, trước hết, phải dân chủ với dân, tôn trọng dân như tôn trọng chính bản thân mình. Không tôn trọng dân, không dân chủ với dân sẽ làm khoảng cách giữa Đảng, Nhà nước với dân ngày một xa, làm cho lãnh đạo và người dân cách biệt nhau, xa rời nhau. Người chỉ ra: Trên thị trường cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra. Họ không nói, không phải vì họ không có ý kiến, nhưng vì họ nói ra, cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị trù dập. Họ không dám nói ra thì họ cứ để trong lòng, rồi sinh ra uất ức, chán nản. Rồi sinh ra thói “không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”, sinh ra thói “tham thà thậm thụt” và những thói xấu khác. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ cần phải nâng cao, mở rộng dân chủ, để cho người dân được “mở mồm”, động viên mọi người suy nghĩ để làm những việc ích lợi cho dân. Người nói: Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: Dân rất tốt. Theo Người: Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đó là trọng dân.

Hồ Chí Minh đã thường xuyên giáo dục cán bộ phải làm tốt công tác vận động nhân dân. Dân vận là vận động từng người dân, góp thành lực lượng toàn dân để chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều quan trọng là kiên trì giải thích cho dân hiểu trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của dân.

Hồ Chí Minh đã thường xuyên giáo dục cán bộ phải làm tốt công tác vận động nhân dân. Dân vận là vận động từng người dân, góp thành lực lượng toàn dân để chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều quan trọng là kiên trì giải thích cho dân hiểu trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích

của mình. Người lãnh đạo chân chính bao giờ và bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, sao cho phù hợp với trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, lòng ham ý muốn của dân. Xét cho cùng, mọi cái đều từ dân mà ra và trở về nơi dân. Để cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là trọng dân.

Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề quan trọng bậc nhất là vấn đề lợi ích của người dân. Nhân lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, sẽ làm cho dân tin Đảng, tin chế độ. Nguyên tắc chung của chính sách với dân là tạo sự hài hòa giữa ba lợi ích: Lợi ích công dân, lợi ích tập thể, lợi ích xã hội, trong đó, phải hết sức coi trọng lợi ích của người lao động chân chính. Điều tiết thu nhập hợp lý và phân chia công bằng lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân là việc làm có ý nghĩa nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Muốn mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trước hết, phải có chính sách đúng. Quan điểm của Hồ Chí Minh là, tất cả quyền lợi, chính sách của Đảng và Nhà nước đều có ảnh hưởng trực tiếp đến dân, đều phải hướng vào dân và nhằm nâng cao đời sống của nhân dân; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, là trọng dân. Trong Di chúc, Người viết: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Hồ Chí Minh là người có phong cách rất đặc biệt dễ gần dân. Đến với dân Người luôn chân thành và giản dị, đây là một trong những điều làm nên tình thương mến của chúng ta đối với Người, làm nên sự hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, thuyết phục của Người đối với bạn bè quốc tế, đến mức thu phục cả nhân tâm ngay ở phía đối phương. Giản dị kết tinh từ tất cả sự phong phú, sâu sắc, trải nghiệm cuộc sống. Người giản dị chứ không hề giản đơn. Đi cơ sở, về với dân rất ít khi Người báo trước, bởi Người muốn nắm người thật, việc thật, thông tin thật từ cơ sở. Về với địa phương, những nghi thức rườm rà và những nghi lễ đón tiếp trang nghiêm, khẩu hiệu chào mừng, đoàn xe hộ tống, hàng rào danh dự... như một thứ xa lạ đối với Người. Vì vậy, dân được đến với Người, được đứng bên người, được trò chuyện với Người, như được trò chuyện với Người hiền, người cha, người thân yêu nhất của mình. Đến với nông dân, Người mặc quần nâu, áo vải, khăn mặt vắt vai, đầu đội mũ cát. Đến với công nhân, Người mặc bộ quần áo xanh đã bạc màu, đi đôi dép cao-su. Đến với trí thức, Người mặc bộ quần áo ka-ki màu vàng, đi đôi giày vải, thể hiện sự hòa đồng rất tự nhiên với nhân dân lao động nói chung.

Phong cách gần dân của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở những công việc giản dị, đơn sơ hàng ngày khi tiếp xúc với dân, ở cách cư xử đầy tình nhân văn của tình người, tình làng, nghĩa xóm. Trong Hồi ký: Con đường theo Bác, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã kể lại, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hỏi ở núi rừng Việt Bắc, Đảng, Chính phủ và Bác đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, nông dân, trường học, các lực lượng vũ trang như phong trào tăng gia, sản xuất, tiết kiệm. Đồng chí Hoàng Quốc Việt mặc dù bị thương, chân yếu, nhưng chiều nào cũng về cuộc đi tăng gia. Có hôm cuộc đất trời lúc trời thì hẳn mới về.

Sự cố gắng được đến bù bằng những luống rau xanh, bí, ngô, khoai. Khi bí to, đồng chí hái vài quả, nhờ đồng chí thư ký mang sang biểu Bác. Bác nhận bí, rồi gửi lại đồng chí thư ký chuyển cho đồng chí Hoàng Quốc Việt bú thực. Trong thư, Bác đề vắn vẹn có hai câu thơ: “Ăn quả nhớ người trồng cây. Chăm ơn chú Việt. Bí này còn non”. Cách nhắc nhở nhẹ nhàng của Bác bao giờ cũng thế, nhưng sâu sắc, chính vì thế mà Bác luôn cảm hóa được mọi người.

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Hồ Chí Minh là điểm hội tụ hợp thành đạo đức Hồ Chí Minh. Người là hiện thân của đạo đức, tình cảm, lương tâm, danh dự vì nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải huy dân chủ; tôn trọng, đề cao ý kiến của nhân dân; đoàn kết, tập hợp, có vũ nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tăng cường mối quan hệ gần bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh với những thế nạn quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước tâm tư, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của nhân dân; đồng thời, luôn lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng của nhân dân để xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Hồ Chí Minh mong muốn.

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG